

Vinh danh 24 tác phẩm đoạt giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024

15:59 18/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024 nhằm tổng kết và vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới.



Ban tổ chức trao giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải

Đây là lần đầu tiên, một giải báo chí cấp quốc gia về bình đẳng giới được tổ chức tại Việt Nam, là một bước tiến quan trọng trong hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, trải qua 99 năm,

báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng và Nhà nước, tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Bên cạnh đó, báo chí đã khẳng định vai trò tiên phong, trở thành nhịp cầu thông tin hiệu quả và nhà báo chính là người thúc đẩy ý tưởng, đề xuất giải pháp, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, thay đổi nhận thức và hành vi trong cộng đồng.

Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới phát động từ ngày 01/11/2024 đã tạo ra được hiệu ứng lan tỏa tới các cơ quan báo chí, truyền thông trên toàn quốc và ban tổ chức đã nhận được gần 370 tác phẩm dự thi đa dạng dưới các hình thức khác nhau từ báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình xoay quanh chủ đề trọng tâm: Thúc đẩy phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số; thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Trong đó, báo điện tử và báo in chiếm số lượng lớn có 259 tác phẩm, thể loại truyền hình với 70 tác phẩm, thể loại phát thanh 32 tác phẩm. Hơn 60% bài dự thi tập trung vào chủ đề phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.



Ban tổ chức trao 3 giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng

Ban tổ chức đánh giá cao các tác phẩm đã có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể

hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn công chúng; thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí khi khai thác các vấn đề về bình đẳng giới. Đa số các tác phẩm đã tập trung lên tiếng về những bất cập như định kiến giới, bạo lực trên cơ sở giới, các rào cản đối với sự tiếp cận cơ hội công bằng của phụ nữ và đề xuất những giải pháp thực tiễn, bền vững; những mô hình, sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới, qua đó góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy sự đồng cảm và thúc đẩy hành động tích cực từ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp đến, đòi hỏi quyết tâm chính trị và nỗ lực cao hơn để hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng tôi mong rằng các nhà báo sẽ tiếp tục quan tâm đến khía cạnh giới trong quá trình truyền đi những thông điệp của thời đại mới, kỷ nguyên mới, để đảm bảo phụ nữ và nam giới được tham gia đầy đủ và phát huy hết tiềm năng của mình trong thực hiện 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm xuất sắc ở 4 thể loại (báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình) với cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại gồm: 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao ba giải tập thể tặng các cơ quan, đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng là Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Nghệ An.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vinh-danh-24-tac-pham-doat-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-binh-dang-gioi-nam-2024>